



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓๒๓

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การสำรวจตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง และให้ ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการสรรหา

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจข้อมูลตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่างตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือ ก.ท.จ. และ ก.อบต. ทุกจังหวัด ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด ตามข้อ ๘ ของประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ (ก.ท.จ. แพร่) และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ดังนั้น ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจข้อมูลสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙) ตามแบบสำรวจทาง Google Forms ท้ายหนังสือนี้ และให้รายงานข้อมูลเป็นเอกสารมายังสำนักงานเลขา ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัดแพร่ อีกช่องทางหนึ่ง ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่



การจัดส่งข้อมูล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๒

